

แจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่พบบ่อยสำหรับการสมัครทุนจุฬาฯ-ชนบท

ในแต่ละปีที่ผ่านมาจะพบว่า จะมีนักเรียนผู้สมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบทที่ขาดคุณสมบัติ ถูกตัดสิทธิ์การสมัครไปอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการสมัคร ซึ่งจะพบบ่อยอยู่บ่อย ๆ ในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. สมัครผิดโครงการ เนื่องจากภูมิลำเนา/ โรงเรียนอยู่นอกเขตพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการจุฬาฯ-ชนบท นักเรียนผู้สมัครควรจะศึกษาให้ดีกว่า ตนเองอยู่ในเขตพื้นที่โครงการจุฬาฯ-ชนบท โดยทั้งโรงเรียนและทะเบียนบ้าน จะต้องอยู่ในเขตพื้นที่โครงการจุฬาฯ-ชนบทตามประกาศฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

สำหรับนักเรียนที่จะสมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบทปกติ นักเรียนผู้สมัครควรจะศึกษาให้ดีกว่า โรงเรียนสังกัดตนเองมีสิทธิ์สมัครหรือไม่ และอยู่ในเขตพื้นที่ฯ หรือไม่ **ตลอดจนคณะที่จะสมัครเข้าศึกษา** ซึ่งอาจจะตรงกับโครงการนักเรียนปอเนาะพิเศษ (เช่น คณะครุศาสตร์ รัฐศาสตร์) หรือโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้า (คณะทันตแพทยศาสตร์) **ต้องตรวจสอบเลขรหัสคณะที่จะสมัครเข้าศึกษาให้ถูกต้องตามประกาศด้วย**

สำหรับนักเรียนที่จะสมัครโครงการปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริฯ นักเรียนผู้สมัครควรจะศึกษาให้ดีกว่า โรงเรียนในสังกัดตนเองมีสิทธิ์สมัครหรือไม่ และอยู่ในเขตพื้นที่โครงการฯ หรือไม่ (ประกอบด้วย จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา) คณะที่เปิดรับเข้าศึกษาจะประกาศเป็นปี ๆ ไป เช่น คณะครุศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และมีผลการเรียน เกรดเฉลี่ย / เกรดเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชา เป็นไปตามที่แต่ละคณะกำหนดหรือไม่

สำหรับนักเรียนที่จะสมัครโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้า ทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท นักเรียนผู้สมัครควรจะศึกษาให้ดีกว่า โรงเรียนในสังกัดตนเองมีสิทธิ์สมัครหรือไม่ และอยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการฯ หรือไม่ (จะประกาศเขตพื้นที่แตกต่างแต่ละปี) และมีผลการเรียน/เกรดเฉลี่ยสะสม เป็นไปตามที่คณะกำหนดหรือไม่

2. เอกสารการสมัครไม่ถูกต้องตามที่กำหนด นักเรียนผู้สมัครส่ง/อัปโหลดเอกสารการสมัคร ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เช่น ขาดสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ปพ.1 ฯลฯ จะถูกตัดสิทธิ์การสมัคร

3. เกรดเฉลี่ยสะสม หรือเกรดเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชาต่ำกว่าเกณฑ์ที่แต่ละคณะกำหนด เนื่องจากแต่ละคณะที่เปิดรับเข้าศึกษา จะกำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม / เกรดเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชา ไม่เหมือนกัน นักเรียนผู้สมัครควรจะศึกษาตรวจสอบให้ดีกว่า เกรดเฉลี่ยของตนเองผ่านตามเกณฑ์ที่คณะจะเข้าศึกษาได้กำหนดไว้

4. โรงเรียนเอกชนที่ไม่ได้ขอเข้าร่วมโครงการ นักเรียนผู้สมัครควรจะสอบถามคุณครู ให้แน่ชัดก่อนว่า โรงเรียนที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการแล้วหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่ถูกตัดสิทธิ์การสมัคร

5. การสแกนรูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ แห่งจุฬาฯ กำหนด นักเรียนผู้สมัครควรจะศึกษารายละเอียดข้อกำหนดในประกาศและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

6. ไฟล์เอกสารประกอบการสมัครไม่ชัดเจน ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ นักเรียนผู้สมัครควรจะตรวจเช็คคุณภาพของไฟล์ ความชัดของตัวหนังสือ ก่อนอัปโหลดลงระบบรับสมัครเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์การสมัครในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้

ศูนย์จุฬาฯ-ชนบทขอแนะนำเพิ่มเติมว่า การเข้าระบบสมัครในวันท้าย ๆ อาจจะมีปัญหา เนื่องจากจะมีคนสมัครเป็นจำนวนมาก ระบบอินเทอร์เน็ตอาจมีปัญหา นักเรียนต้องเร่งรีบสมัคร ทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบ ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดในการสมัครได้ ศูนย์จุฬาฯ-ชนบทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนผู้สมัครจะเตรียมความพร้อมใช้ความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบในการสมัคร เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์การสมัคร ขอให้ทุกคนโชคดี